

# CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHỈ ĐẠO NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO CÁC QUAN ĐIỂM VĂN HÓA THỂ CHẤT HỒ CHÍ MINH

Trương Quốc Uyên<sup>(1)</sup>

Từ thập niên 60 của thế kỷ XX có những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngành Thể dục thể thao các quan điểm về văn hóa thể chất Hồ Chí Minh. Các đồng chí này rất quan tâm tới sự nghiệp phát triển văn hóa thể chất (thể dục thể thao) của nước nhà.

Sau đây là các đồng chí Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngành thể dục thể thao bằng các hình thức như trực tiếp phát biểu ý kiến, viết thư gửi tới cơ quan Thể dục thể thao Trung ương. Hình thức nào cũng thể hiện hầu hết quan điểm của Bác Hồ về thể dục thể thao.

**Nguyên Tổng Bí thư Đảng Lê Duẩn:** Đồng chí Lê Duẩn đảm nhiệm chức vụ Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng từ 9 năm 1960 đến 7 năm 1986, từ già cõi đời vào ngày 10 tháng 7 năm 1986. Sinh thời đồng chí Lê Duẩn đến dự Hội nghị tổng kết công tác của cơ quan Thể dục thể thao Trung ương. Với tư cách Tổng bí thư Đảng đồng chí Lê Duẩn phát biểu chỉ đạo Ngành Thể dục thể thao từ Trung ương đến các địa phương, trong đó đã trích dẫn các quan điểm của Hồ Chí Minh về thể dục thể thao như sau: “*giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công... Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước*”. Đồng chí Lê Duẩn nhấn mạnh: “*về thể dục thể thao, nếu toàn dân ta nghĩ đến là việc rất lớn. Nói tập thể dục là yêu nước như Bác Hồ nêu lên, tức là có sức mạnh mới chiến thắng quân thù, mới xây dựng được nước nhà*”.

**Nguyên Tổng bí thư Đảng Đỗ Mười:** Đồng chí Đỗ Mười đảm nhiệm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997, từ già cõi đời vào ngày 01 tháng 10 năm 2018. Sinh thời đồng chí Đỗ Mười, trong bài phát biểu tại hội nghị lần thứ tư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 01 năm 1993 đã nêu lên sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sức khỏe của nhân dân ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Trong bài phát biểu này, Đồng chí Đỗ Mười trích dẫn các quan điểm của Bác Hồ như sau: “*Mỗi người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt; Mỗi người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước*”.

**Nguyên Tổng bí thư Đảng Lê Khả Phiêu:** đồng chí Lê Khả Phiêu đảm nhiệm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, từ già cõi đời vào ngày 8 tháng 8 năm 2020.

Xuân Canh Thìn năm 2000, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu viết thư cho cơ quan Thể dục thể thao Trung ương yêu cầu Ngành Thể dục thể thao từ Trung ương đến các địa phương thực hiện có kết quả tốt các quan điểm của Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao. Trong thư đồng chí Lê Khả Phiêu viết: ngay sau cách mạng tháng tám thành công, Bác Hồ đã kêu gọi: “*giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công*”. Đồng chí Lê Khả Phiêu viết tiếp: lời Bác cũng là nguyện vọng của đồng bào ta. Đồng bào cả nước sẽ cố gắng làm theo lời Bác dạy. Ngành Thể dục thể thao sẽ tìm cách tổ chức thực hiện giới ý tưởng của Người. Sự nghiệp Thể dục thể thao là một sự nghiệp cao cả thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, sự tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta, đó là một sự nghiệp lý tưởng. Vì vậy cần phải hết sức quan tâm xây dựng Ngành Thể dục thể thao để thực hiện tốt các quan điểm Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi đồng bào toàn quốc tập thể dục như sau: “*giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công*”...

<sup>(1)</sup>Nhà nghiên cứu, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

*“Dân cường thì Quốc thịnh”... “Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.*

**Nguyên Tổng bí thư Đảng Nông Đức Mạnh:** Đồng chí Nông Đức Mạnh đảm nhận Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 4 năm 2016. Vào buổi sáng ngày 27 tháng 3 năm 2003 phát biểu chỉ đạo hai ngành Y tế và Thể dục thể thao, trong đó nêu lên: việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX về Y tế và Thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực, tăng thêm tuổi thọ và phát triển giống nòi như Bác Hồ đã chỉ ra rằng: *“Dân cường thì Quốc Thịnh”*. Tư tưởng về thể dục thể thao của Bác Hồ không chỉ thúc đẩy Y tế và Thể dục thể thao phát triển mạnh mà tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nêu cao tinh thần và hành động nhằm tăng cường sức khỏe cho nhân dân.

Các đồng chí Nguyên Tổng bí thư Đảng đã chỉ đạo Ngành Thể dục thể thao bằng các quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa thể chất thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với thể dục thể thao cách mạng Việt Nam. Sau đây là các đồng chí Nguyên Chủ tịch nước Việt Nam chỉ đạo Ngành Thể dục thể thao cũng bằng các quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa thể chất.

**Chủ tịch nước Việt Nam Võ Chí Công:** đồng chí Võ Chí Công đảm nhiệm Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1987 đến năm 1992. Trong một bài báo chỉ đạo Ngành Thể dục thể thao, Chủ tịch nước Võ Chí Công viết: *“thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: Công tác thể dục thể thao là một công tác cách mạng. Sự nghiệp thể dục thể thao là của quần chúng, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo, xây dựng và từng bước phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Nhân dân ta vốn có tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống thượng võ lâu đời. Chúng ta phải kế thừa và phát huy tinh thần truyền thống tốt đẹp đó. Các cấp, các ngành, các địa phương hãy quan tâm hơn nữa phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của nước nhà. Mỗi người dân chúng ta hãy phấn đấu thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Muốn cho “Dân cường, quốc thịnh” thì mỗi người dân và rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh”.*

**Nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương:** Đồng chí Trần Đức Lương đảm nhiệm Chủ tịch nước Việt Nam từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006. Đồng chí Trần Đức Lương với tư cách Chủ tịch nước đến dự lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ ở Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia, Hà Nội vào ngày 15 tháng 5 năm 2005. Tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ, đồng chí Trần Đức Lương phát biểu chỉ đạo Ngành Thể dục thể thao trong đó nói lên nói lên sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với sự nghiệp phát triển nền thể dục thể thao của nước nhà. Đồng chí Trần Đức Lương trích dẫn các quan điểm của Bác Hồ: *“giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công”... “Dân cường thì quốc thịnh” và “công tác thể dục thể thao cũng là một công tác cách mạng như những công tác cách mạng khác”.*

Nhiều quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao có ý nghĩa sâu sắc. Các đồng chí Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã trích dẫn một số quan điểm của Người để chỉ đạo Ngành Thể dục thể thao từ Trung ương đến các địa phương. Ngành Thể dục thể thao từ đó càng quyết tâm thực hiện những quan điểm của Người về văn hóa thể chất.

Sự nghiệp Thể dục thể thao Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và đồng bộ cả về Thể dục thể thao quần chúng và Thể thao thành tích cao. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ngành Thể dục thể thao của các đồng chí Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam theo các quan điểm Hồ Chí Minh về thể dục thể thao là kim chỉ Nam định hướng phát triển bền vững sự nghiệp thể dục thể thao nước ta.

**Tài liệu tham khảo:**

1. Văn hóa thể chất Hồ Chí Minh (2012), Nxb TDTT, Hà Nội.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao (2005), Nxb TDTT, Hà Nội.
3. Bác Hồ với thể dục thể thao Việt Nam (1995), Nxb TDTT, Hà Nội.
4. Báo thể thao Việt Nam ngày 18 tháng 1 năm 2000.